

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI TRONG NGÀY ĐẦU ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN NGHỈ VÌ DỊCH COVID-19

Sáng ngày 4 tháng 5 năm 2020, thầy và trò trường THCS Phúc Lợi hào hứng quay trở lại trường học sau 3 tháng tạm nghỉ vì dịch bệnh Covid-19. Đúng 6h30, cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đã có mặt để sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại. Công tác chuẩn bị đón học sinh đã được Ban giám hiệu nhà trường phân công chuẩn bị kỹ càng.

Ngày đầu tiên quay lại trường học, nhà trường đã tổ chức giãn cách học sinh bằng cách chia nhóm. Mỗi lớp, học sinh được chia thành 2 nhóm đến trường vào các khung giờ khác nhau đảm bảo giãn cách an toàn.



Nhà trường mở 2 cổng để phân luồng học sinh ra, vào trường đầu giờ. Học sinh đã được cha mẹ và các thầy cô dặn dò kỹ lưỡng trước khi đến trường nên đều có ý thức trong việc thực hiện giãn cách. Ngay từ cổng trường, các em xếp thành hàng, thực hiện đứng giãn cách theo vạch, được đội ngũ các thầy cô giáo đo thân nhiệt và sát khuẩn tay bằng dung dịch khử khuẩn. 100% cán bộ, giáo viên và học sinh đều đeo khẩu trang nghiêm túc.





Sáng nay, học sinh các khối lớp thực hiện chào cờ đầu tuần tại lớp trong không khí uy nghiêm, trang trọng.



Thầy Nguyễn Mậu Minh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: trong tuần lễ đầu tiên học sinh quay trở lại trường học, nhà trường tổ chức giãn cách học sinh bằng hình thức tách mỗi lớp thành 2 nhóm, đảm bảo mỗi phòng học không quá 25 học sinh. Ngoài ra, các nhóm học còn được bố trí lịch buổi học để không tập trung quá đông học sinh trong cùng thời điểm. Hơn nữa thầy giáo cũng cho biết dù quay lại trường học nhưng nhà trường vẫn tiếp tục tổ chức học sinh kết hợp hai hình thức học trực tiếp (trên lớp) và học trực tuyến (tại nhà). Để chuẩn bị đón học sinh quay lại trường học, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo an toàn vệ sinh trường học, đội ngũ giáo viên được tập huấn xử lý các tình huống phòng chống dịch bệnh. Tại các lớp học đều bố trí các vật dụng cần thiết cho học sinh phòng chống dịch bệnh.





Ngày đi học đầu tiên sau kỳ nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của thầy trò Trường THCS Phúc Lợi đã diễn ra an toàn trong khung cảnh sự phạm sạch sẽ. Sau thời gian dài nghỉ học, học sinh rất háo hức khi được trở lại trường. Mong rằng với các biện pháp nghiêm túc của nhà trường, các em sẽ có những buổi học an toàn, hiệu quả.